



## ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรณีต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

**๑. กรณีผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และอยู่ระหว่างการรักษาตัว** ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินภาค ค ตามที่กำหนดไว้ได้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 <https://shorturl.asia/icq2o> หรือทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจจากสถานพยาบาลที่แสดงว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และอยู่ระหว่างการรักษาตัว หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนดจะถือเป็นผู้ขาดสอบ

๒. กรณีผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสถานพยาบาลของรัฐ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK เพื่อนำผลการตรวจมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ (ซึ่งกำหนดให้ตรวจก่อนเข้าสอบ ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง) และพบว่าผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ก่อนถึงวันที่เข้ารับการประเมิน (เช่น กำหนดเข้าสอบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จะต้องแจ้งไม่เกินวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 <https://shorturl.asia/icq2o> หรือทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบหลักฐานผลการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ ที่มีผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนดจะถือเป็นผู้ขาดสอบ

๓. กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมีหลักฐานการรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือหลักฐานที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคมีคำสั่งให้กักตัว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ก่อนถึงวันที่เข้ารับการประเมิน (เช่น กำหนดเข้าสอบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จะต้องแจ้งไม่เกินวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 <https://shorturl.asia/icq2o> หรือทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือหลักฐานที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคมีคำสั่งให้กักตัว หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนดจะถือเป็นผู้ขาดสอบ

ในการนี้ สำหรับผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค ทั้ง ๓ กรณีดังกล่าวข้างต้น ที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินในสถานที่ประเมินภาค ค ที่กำหนดไว้ และได้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้วิธีประเมินผ่านระบบออนไลน์จากสถานที่รักษาตัวหรือสถานที่กักตัว โดยให้เข้ารับการประเมินตามกำหนดการเดิม และทางสนามสอบจะแจ้งช่องทางในการเข้ารับการประเมินผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และประสานงานกับผู้เข้าสอบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทาง E-mail ที่ผู้เข้าสอบได้แจ้งข้อมูลไว้ในระบบลงทะเบียนผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำส่งเอกสารในการประเมินภาค ค ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค ก่อนถึงวันที่เข้ารับการประเมิน (เช่น กำหนดเข้าสอบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารของผู้เข้าสอบจะต้องส่งถึงคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค ไม่เกินวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยให้จัดส่งตามที่อยู่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการจัดเตรียมสถานที่ ระบบอินเทอร์เน็ต สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้ารับการประเมินผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ตลอดจนการจัดส่งเอกสารการประเมิน ภาค ค ให้คณะกรรมการประเมินภาค ค ณ สถานที่ดำเนินการสอบ โรงเรียนวาริชเชียงใหม่

๔. กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ค เข้ารับการคัดกรองโรค ณ จุดคัดกรองโรคของสนามสอบโรงเรียนวาริชเชียงใหม่ พบว่ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เป็น Negative (ไม่พบเชื้อโควิด) แต่ผลนั้นเกิน ๔๘ ชั่วโมงก่อนการเข้าสอบ

ผู้เข้าสอบรายนั้นจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธี ATK จากบุคลากรทางการแพทย์ของทางสนามสอบ และหากพบว่าผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) ทางสนามสอบ จะจัดสถานที่ดำเนินการประเมินสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แยกจากผู้เข้าสอบรายอื่น และจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องติดตามข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศอื่นที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ หรือประกาศเพิ่มเติมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางยุพิน บัวคอม)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศ

QR Code  
ระบบลงทะเบียนผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19



ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการประเมิน ภาค ค สำหรับผู้เข้ารับการประเมินผ่านระบบออนไลน์

ผู้รับ คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย  
โรงเรียนวาริชียงใหม่ (สนามสอบครูผู้ช่วย)  
59 หมู่ที่ 6 ถนนมทิตล อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 50000  
( โทร. 095 678 4848 หรือ 088 407 9654 หรือ 089 956 3646 )